

1. การทาสีรั้วสำนักงาน

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ได้ร่วมกันทาสีรั้วสำนักงาน โดยมีผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง และจิตอาสาในตำบลคำด้วง ร่วมกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพสำนักงานให้ดีขึ้น และเป็นการตกแต่งสำนักงานให้ดูสวยงามน่าอยู่ ทำให้บรรยากาศในการทำงานดีขึ้น



2. ประกาศเจตจำนง การต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ได้ประกาศเจตจำนง ต่อต้านการทุจริต ในองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง โดยมีผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันประกาศเจตจำนง ในการต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงทางการเมือง และการบริหารงานราชการด้วยความสุจริตเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี



3. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จากตัวแทนชุมชน

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ซึ่งได้จัดกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จากตัวแทนชุมชน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 2 แห่ง และตัวแทนชุมชนตำบลคำด้วง เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วงให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า



4. โครงการคำด้วงร่วมใจ ลด ละ เลิก บุหรี่

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี นำโดยท่านนายกรวัช สุผลทอง ท่านรองนายกฯ ท่านเลขาธิการฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา ร่วมกับผู้นำชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 2 แห่ง และตัวแทนประชาชนในตำบลคำด้วง ได้เข้าร่วมโครงการคำด้วงร่วมใจ ลด ละ เลิก บุหรี่ เพื่อเป็นการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในตำบลทราบ พร้อมตระหนักถึงภัยที่เกิดจากการสูบบุหรี่และปัญหาสุขภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต



5. การประชุมประชาคมแผนระดับตำบล

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ได้จัดประชุมประชาคมแผนระดับตำบล โดยมี สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 2 แห่ง และตัวแทนประชาชนในตำบลคำด้วงได้เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการสอบถามถึงปัญหาของประชาชน แนวทางการแก้ไขปัญหาในชุมชน และการตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน



5. กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรอง ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี นำโดยท่านนายกรวัช สุผลทอง ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชนในตำบลคำด้วง ได้ร่วมกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรอง ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ โดยที่สำรวจและช่วยเหลือประชาชนที่มีความขาดแคลนน้ำ และต้องการน้ำไว้ใช้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนด้วย

